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Fundargerð 177. fundar stjórnar Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar ehf. haldinn  

8. mars 2022, kl. 11.00, á Teams. 

 

Mætt:      Steinunn Sigvaldadóttir, stjórnarformaður, 

Ísak Ernir Kristinsson stjórnarmaður,  

Kjartan Már Kjartansson, stjórnarmaður,  

Einar Jón Pálsson, stjórnarmaður, 

Elín Árnadóttir, stjórnarmaður,  

Pálmi Freyr Randversson, framkvæmdastjóri sem jafnframt ritaði fundargerð 

 

 

 

Til upplýsinga. 

1. Mánaðarlegar rekstrarupplýsingar 

Framkvæmdastjóri lagði fram mánaðarlegar rekstrarupplýsingar sem liggja inni á 

stjórnargátt félagsins.  

 

2. Drög að ársreikningi Kadeco 2021 

Skipting eftir verkefnum komin á góðan stað, í samræmi við breytt hlutverk Kadeco. 

Ársreikningur verður skoðaður af stjórnarfólki á milli funda og helst samþykktur á næsta 

fundi í byrjun apríl.  

 

3. Heimsókn KCAP og framvinda þróunaráætlunar 

Framkvæmdastjóri upplýsti stjórn um stöðuna á vinnu við gerð þróunaráætlunar. 

Fundaröð er framundan með helstu hagsmunaaðilum. Verkefninu miðar vel og KCAP 

munu kynna uppfærðar hugmyndir á næstu fundum. Rætt var um fjárfestingahugmyndir 

sem koma reglulega til sveitarfélaga og flugvallar og möguleikann á að Kadeco geti sem 

fyrst farið að taka við þessum fyrirspurnum.  

Rætt um tengiliði sveitarfélaga og flugvallar vegna skilgreiningar fulltrúa og boðleiða. 

Tilboð KCAP-teymisins í fullmótun þróunaráætlunar samþykkt. 

 

Önnur mál.  

Engin önnur mál voru til umræðu á fundinum 

 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 12.28  
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